

**UBND TỈNH ĐẮK NÔNG  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1958/SKH-ĐKKD

Đắk Nông, ngày 10 tháng 11 năm 2020

V/v trình sửa đổi chính sách  
khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào  
tỉnh Đắk Nông

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4320/UBND-KTTH ngày 24/8/2020, về việc tham mưu thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và triển khai xây dựng các Nghị quyết trình HĐND tỉnh kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 11; Công văn số 4354/UBND-KTTH ngày 25/8/2020, về việc khẩn trương xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề và tham mưu Kế hoạch xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, qua tổng hợp hầu hết các đơn vị không có ý kiến đề xuất, chỉ có 04 đơn vị có ý kiến sửa đổi, bổ sung.

Mặt khác, một số Luật, chính sách mới của Trung ương có hiệu lực trong thời gian tới (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật PPP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020...), chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật cụ thể nên các đơn vị chưa có cơ sở để đề xuất sửa đổi Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND, dẫn đến hiện nay nếu tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết thì chỉ đề xuất sửa đổi một số nội dung nhỏ nhằm hỗ trợ cho 02 Nhà đầu tư được UBND tỉnh quyết định hỗ trợ theo Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND, do bất cập về cơ chế giải ngân nên hiện nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Để tránh việc đề xuất sửa đổi nhiều lần làm giảm sức hấp dẫn môi trường đầu tư vào tỉnh so với các địa phương khác trong khu vực; các cơ quan, đơn vị có thời gian nghiên cứu các Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật có hiệu lực trong thời gian tới để đề xuất sửa đổi Nghị quyết, đồng thời để việc xây dựng Nghị quyết phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sau Đại hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh gia hạn thời gian trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh sang kỳ họp năm 2021 để đảm bảo chất lượng, khả thi cao.


*(Có Dự thảo Văn bản báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đính kèm).*

Kính trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, ĐKKD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Dương Minh Châu**



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTH  
V/v gia hạn thời gian trình sửa  
đổi chính sách khuyến khích, hỗ  
trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông

Đắk Nông, ngày tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày 02/8/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Qua quá trình triển khai thực hiện chính sách, một số nội dung khuyến khích, hỗ trợ đầu tư của tỉnh chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương như quy định về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay đã có 02 Doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ theo Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND tuy nhiên Doanh nghiệp thuê mặt bằng trong khu, cụm công nghiệp do Nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật nên chưa phù hợp với quy định trên dẫn đến bất cập về cơ chế giải ngân, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký danh mục sửa đổi Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 11 và đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tại Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 21/8/2020.

Trên cơ sở rà soát ý kiến đề xuất của các ngành, địa phương, hầu hết các đơn vị không có ý kiến đề xuất. Mặt khác, một số Luật, chính sách mới của Trung ương có hiệu lực trong thời gian tới (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật PPP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020...), chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật cụ thể nên các đơn vị chưa có cơ sở để đề xuất sửa đổi Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND. Hiện nay nếu trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi Nghị quyết thì chỉ đề xuất sửa đổi một số nội dung nhỏ nhằm hỗ trợ cho 02 Nhà đầu tư được UBND tỉnh quyết định hỗ trợ theo Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND, do bất cập về cơ chế giải ngân nên hiện nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Để tránh việc đề xuất sửa đổi nhiều lần làm giảm sức hấp dẫn môi trường đầu tư vào tỉnh so với các địa phương khác trong khu vực; các cơ quan, đơn vị có thời gian nghiên cứu các Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật có hiệu lực trong thời gian tới để đề xuất sửa đổi Nghị quyết, đồng thời để việc xây dựng Nghị quyết phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sau Đại hội, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gia hạn thời gian trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết

06/2018/NĐ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh sang kỳ họp năm 2021 để đảm bảo chất lượng, khả thi cao.

Kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch; các Phó CT UBND tỉnh;
- CVP; các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH./.

**CHỦ TỊCH**